




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

28 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ผลสำเร็จ Quick Win 100 วัน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก., กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, thaipbs, hfocus, thecoverage thejournalistclub)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ประกาศผลสำเร็จ Quick Win 100 วัน “ยกระดับ 30 บาท” ได้ตามเป้าหมายครบ 10 ประเด็น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการและคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งตั้ง รพ. 120 แห่ง 2 แห่ง “ดอนเมือง-อ.เมืองเชียงใหม่” ฉีดวัคซีน HPV ทะลุ 1 ล้านโดส อบรมทีม Care D+ กว่า 1 หมื่นคน 4 จังหวัด พร้อมนำร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ขณะที่โครงการราชทัณฑ์ปันสุขต้นแบบ มีนิชฉัตรรักษ์ สถานชีวาภิบาล Blue Zone เมืองสุขภาพดี และ Sky Doctor เดินหน้าครบตามเป้าหมาย ส่วนการส่งเสริมมีบุตรเตรียมดันเข้าวาระแห่งชาติ</p>	
<p><b>นโยบายมะเร็งครบวงจร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. มีมติรับทราบแนวทางดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีบริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ โดยนำร่องให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง 3 กลุ่ม คาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งรับบริการทั้งหมดจำนวน 600 ราย ประมาณการณค่าใช้จ่ายชุดอุปกรณ์ในการในการผ่าตัดหุ่นยนต์ประมาณ 100,000 บาทต่อราย รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งหมดจำนวน 60 ล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยบริการที่จะร่วมให้บริการผ่าตัดดังกล่าว จะต้องผ่านการประเมินศักยภาพจากคกก.พัฒนาระบบบริการผ่าตัดแผลเล็ก (MIS : Minimal Invasive Surgery) ที่ สร.แต่งตั้ง หรือคกก.อื่นตามที่ สปสช. กำหนด ส่วนหน่วยบริการภาครัฐ 7 แห่ง ที่ให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์อยู่แล้วในปัจจุบัน ถือว่าผ่านการประเมินแล้ว</p>	
<p><b>เทศกาลปีใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., thereporters, acnews, hfocus, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เตรียมปล่อยขบวนรถกู้ชีพกู้ภัยดูแลประชาชนที่จะเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 29 ธ.ค.นี้ พร้อมแจกยาตามสมุนไพรมากกว่า 3 แสนชิ้นที่ด่านพกรถ และจัดของขวัญปีใหม่จำนวนมาก อาทิ พาแพทย์พบประชาชน ตรวจคัดกรองรักษาโรคถึงที่ ฉีดวัคซีน HPV ต่อเนื่อง เพิ่มสิทธิรักษา มะเร็ง 3 รายการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (acnews, thaitabloid, thailandplus, mcot)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สร. ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย 3 D “Drink Don’t Drive” ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้จัดสรรผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทั่วประเทศจำนวน 3 แสนชุด ซึ่งภายในจะประกอบด้วย ยาตามสมุนไพรรักษาไทยเบญจขันธ์จิต ยาแก้ไอสมุนไพรรักษาหวัด และยาหอมนวโกฐ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (thereporters, hfocus, pptv)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริยกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท หากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่ขับโดยเด็ดขาด หากเมาแล้วขับจะมีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สยช. กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ เพียงแค่ทุกคนไม่ประมาท ด้วยการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เตรียมความพร้อมของรถโดยการตรวจเช็คสภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ มีสติรอบคอบ มีน้ำใจบนท้องถนน หากรู้สึกอ่อนเพลียควรหยุดแวะพักในจุดพักรถ</p>	
<p><b>ประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผจก., กท.ธุรกิจ, thebangkokinsight, sondhitalk, acnews, thebetter, workpointtoday, thecoverage, newtv)          - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เผยที่ประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโรค ซิฟิลิส-หนองใน หลังพบอัตราป่วยสูงขึ้นกลุ่มเยาวชนหวังลดอัตราป่วยน้อยกว่า 1 ต่อแสนประชากร เห็นชอบ ร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ และรับทราบ 5 โรคที่มีแนวโน้มระบาดปี 2567 ได้แก่ โควิด ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา และโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา</p>	
<p><b>หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก., hfocus)          - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เผย ที่ประชุม อ.ก.พ. สป.สธ. มีมติเห็นชอบให้การลาศึกษาต่อหลักสูตร แพทย์ประจำบ้าน 13 สาขา โดยให้ถือเสมือนว่าเป็นการไปปฏิบัติราชการ และอาจนำผลการศึกษามาเพื่อ ประกอบการเลื่อนเงินเดือนได้</p>	
<p><b>รับมอบอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพปอด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก., ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสดhfocus)          - นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รก.รองปลัด สธ. รับมอบอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพปอด (Peak Flow Meter) จากเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย (EACC) เพื่อนำไปมอบให้รพ.ในสังกัด สธ. ทั่วประเทศนำไปใช้คัดกรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเชิงรุก ช่วยป้องกันและลดความรุนแรงอาการ ของโรค</p>	
<p><b>หลังคาแดง..แสดงศิลป์ ปี 7</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ NBT          - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย กรมฯ จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยจิตเวช เชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องจาก รพ.สู่ชุมชน “หลังคาแดง..แสดงศิลป์ ปี 7” เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช เห็นการยอมรับและก่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตในสังคม ณ สวนอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร สถาบันจิต เวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา</p>	
<p><b>เสนอจัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างระบบปฐมภูมิ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus          - ประธานชมรมสาธารณสุขฯ ยื่นหนังสือถึงปลัด สธ. เรื่องข้อเสนอแนวทางการยกระดับบริการและ ความก้าวหน้าหน่วยงานในสังกัด สธ. ดังนี้ 1) ควรจัดสรรบุคลากรใน สอน./รพ.สต. ที่อยู่ในสังกัด สธ.ให้ ใกล้เคียงกับกรอบอัตราโครงสร้าง 2) ผู้บริหารระดับจังหวัดและเขตสุขภาพพิจารณาจัดสรรให้ทุกหน่วยบริการ สังกัด สธ. เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ทุกแห่ง 3) สธ.ควรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โดยใช้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นเงื่อนไขพิเศษในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 4) สปสช.ควรจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ สอน./รพ.สต. สามารถโอนเงินไปยังหน่วยบริการ ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และหน่วยบริการสามารถเบิกจ่ายตรงสิทธิ ชรก.ได้ 5) สธ.ควรจัดทำแผนขอรับการ สนับสนุนเงินอุดหนุนของ สอน./รพ.สต. สังกัดสธ. ตามขนาด SMLจากสำนักงบประมาณ เช่นเดียวกับ สอน./ รพ.สต. ที่สังกัดอปท. เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ</p>	
<p><b>รองนายกฯ ดูแล สธ.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, hfocus)          - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง คำสั่งนายกฯที่ให้กำกับดูแลงาน สธ. แทน ยธ.ว่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็นนักการเมืองต้องพร้อมที่จะทำงาน และตนเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน ซึ่งมีงานมากกว่าทางของกระทรวงยุติธรรมหลายเท่า</p>	
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p><b>1. วัคซีน HXP-GPOVAC ได้ขึ้นทะเบียน อย.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thebangkokinsight, thebetter, businessstoday)          - นางรัตเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย ครม.รับทราบตามที่คกก.วัคซีนแห่งชาติ เสนอความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ได้แก่ 1) วัคซีน HXP-GPOVAC ของ อภ. ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไข จาก อย. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.66 เรียบร้อยแล้ว 2) วัคซีนชนิด mRNA ของศูนย์วิจัยวัคซีนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก อย. ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 2 3) วัคซีนชนิด Protein subunit ของ บจก. ไบยา ไฟโตฟาร์ม อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อทดสอบวัคซีนในมนุษย์ 4) วัคซีนชนิด DNA ของ บจก. ไบโอเนท-เอเชีย แม้ว่าจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จของการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 1 แต่ยังสามารถใช้ศักยภาพของโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อสนับสนุนการผลิตวัคซีนชนิด Nucleic acid3</p> <p><b>2. ถอดบทเรียนฟ้าทะลายโจร ฝ่าวิกฤตโควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ แนวหน้า          - ญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึง ประเด็นฟ้าทะลายโจร สุดยอดสมุนไพร ว่า ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทาง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เชื่อว่าฟ้าทะลายโจรจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือโรคระบาดใหม่นี้ จึงผลักดันให้มีการทดลอง พบว่ายับยั้งการแบ่งเชื้อได้ดี ซึ่งไวรัสตระกูลหวัดจะไม่มียาจำเพาะ แม้กระทั่งโควิด 19 ก็ไม่มียาจำเพาะ ฉะนั้นถ้าอาการไม่มากหรือการดูแลตนเอง ฟ้าทะลายโจรถือเป็น Drug of Choice มาก ถือว่าเป็นสมุนไพรทางเลือกแรกก็ได้</p>	
<p><b>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ แนวหน้า          - นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรม ปก. เผยสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 32 อำเภอ 165 ตำบล 922 หมู่บ้าน ปชช.ได้รับผลกระทบจำนวน 71,401ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงเกือบทุกพื้นที่ สนง.ปก.จังหวัด ประสานจังหวัด อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมกำลัง จนท.ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมถึงสำรวจเพื่อให้จ่ายเยียวยาต่อไป</p>	
<p><b>กระแสแก๊งสารส้มในน้ำมะพร้าว รักษาผิว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (brighttv, khaoja)          - กำลังเป็นกระแสในโลก TikTok เมื่อมีผู้ทำคอนเทนต์ แก๊งสารส้มในน้ำมะพร้าว รักษาผิว โดยไม่ต้องใช้ยา โดยนำสารส้มปริมาณ 10 กรัม ล้างน้ำให้สะอาดมาแกว่งวนในน้ำมะพร้าว 10 รอบ โดยให้ตีมันวันละ 3 รอบ ทำติดต่อกัน 7- 10 วัน เชื่อกันว่าจะช่วยสลายสิวในกรวยไตได้ดี ในช่วงแรกๆที่ทานและนึ่งหลอดออกมาจะมีอาการปวดหรือเจ็บเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคยแถลงเมื่อวันที่ 12 พ.ย.55 โดยแนะนำให้ระมัดระวังการบริโภคอะลูมิเนียมในปริมาณที่มากเกินไป เนื่องจากอาจจะส่งผลข้างเคียง รวมถึงความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์ที่เพิ่มขึ้น</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thainews, Antifakenews)          - กรมอนามัย ชี้แจงการแชร์เรื่อง กินถั่วลิสงวันละ 1 กำมือ ช่วยรักษาอาการวัยทอง อารมณ์แปรปรวน เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันแน่ชัด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก, ch3plus, sondhitalk, thethaiger)          - ศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ จุฬาฯ เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมของการรักษาโรคมะเร็งด้วยการดื่มน้ำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต้มโอมะละกอ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการศึกษา หรืองานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าโอบและดอกมะละกอรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้</p>	
<p><b>WHO เตือนเตรียมรับมือโรคระบาดในอนาคต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., mcot)</p> <p>- WHO ส่งสารสิ้นปี โดยระบุปี 2566 เป็นจุดเปลี่ยนของการต่อสู้กับความท้าทายทางสาธารณสุขครั้งใหญ่ แต่ก็นำมาซึ่งความเจ็บปวดอย่างมโหฬาร และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พร้อมระบุว่า โลกจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดในอนาคต หลังจากสิ้นสุด 3 ปีของโควิด 19 ด้วยวิกฤต ความเจ็บปวด และความสูญเสีย</p>	